

BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM QUỐC HẬN

TÂM THU

Ngày 5 tháng 4 năm 2014

Kính thưa quý Hội Đoàn, quý Tổ Chức.

Kính thưa quý Bậc Trưởng Thượng, quý Thân Hào Nhân Sĩ.

Kính thưa quý cơ quan Truyền Thông, Báo Chí

Kính thưa quý Đồng Hương.

Thời gian qua, Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận, các Hội Đoàn, Tổ Chức và quý Bậc Trưởng Thượng cùng với Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali. đã cố gắng tiếp xúc, kêu gọi sự hợp tác để thống nhất tổ chức chung một Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận, nhưng tiếc thay, sự việc đã không như quý Đồng Hương mong mỏi, chúng ta không được một sự đáp ứng tương xứng.

Hôm nay; vì trách nhiệm của chúng tôi đối với sự tin tưởng của quý Đồng Hương, vì bổn phận đối với anh linh của Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do, vì anh linh của các Chiến Sĩ và Đồng Bào đã bỏ mình trong công cuộc tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Tổ Quốc Việt Nam trong suốt 40 năm qua, và vì vong linh của hàng trăm ngàn Đồng Bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do; chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm phải tổ chức một Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận thật trang trọng và xứng đáng.

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia, hợp tác của toàn thể quý Đồng Hương, nhất là các Hội Đoàn Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hoà - những người từng mang nặng lời thề vì Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm trên vai - để nói lên tinh thần bất khuất và trách nhiệm đối với toàn dân trước lịch sử.

Tấm lòng của chúng tôi đã trải bày, mời quý Đồng Hương hãy hưởng ứng, cùng đến với chúng tôi, tại **Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara, 70 West Hedding San Jose vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 25 tháng 4 năm 2015**, để chúng ta cùng Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận - ngày khởi đầu cho một giai đoạn lịch sử đau thương của Dân Tộc - và đồng thời để hâm nóng tinh thần đấu tranh cho một nước Việt Nam vẹn toàn lãnh thổ trong tự do, có đầy đủ nhân quyền và công lý.

Trân trọng.

San Jose ngày 5 tháng 4 năm 2015

TM. Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận

Trưởng Ban Tổ Chức



Trương Thành Minh (Chủ Tịch CĐNVQG/BCA.)

Liên lạc:

*Ô. Mai Khuyên: (408) 334-6101

*Ô. Thomas Nguyễn: (408) 206-2605

*Ô. Trương T. Minh: (408) 206-5393